



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จ้างออกแบบจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ รร จ ๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

จ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อริยะสถาปนิก จำกัด (ให้บริการ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ปฐม หงษ์สุวรรณ)

คณบดีคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สำเนาถูกต้อง

๕ /
(นางสาวสุรัชกร วุฒิพันธุ์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ที่ อว ๐๖๐๕.๑๗(๑)/๒๗๓๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน คณะบดีคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๑๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างออกแบบจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้รายงานผลการพิจารณาการจ้างออกแบบ ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	คะแนน	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน ๑ งาน	บริษัท อริยะสถาปนิก จำกัด	๘๔.๔๙	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๓๗๕,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์คุณภาพ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างออกแบบจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติ

ให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

สำเนาถูกต้อง

๕

(นางสาวสุวิชากร วุฒิพันธุ์)

๕

(นางสาวสุวิชากร วุฒิพันธุ์)

เจ้าหน้าที่